

Số: / BC - UBND

Yên Lạc, ngày tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021

Bước vào thực hiện nhiệm vụ tháng 05, tình hình dịch Covid – 19 bùng phát trở lại với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến hết sức khó lường; tại nhiều địa phương trên cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống người dân, gây khó khăn cho hoạt động, sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ... Tuy nhiên với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy và chính quyền địa phương tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển. Quốc phòng – an ninh luôn được đảm bảo ổn định. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp:

Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân là 219,7/230 ha đạt 95,5% KH; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 960,8/1900 tấn, đạt 50,56% KH trong đó:

- Cây lúa:

Cây lúa hiện đang ở giai đoạn chín và bắt đầu cho thu hoạch; diện tích hiện cho thu hoạch là 150ha, năng suất bình quân ước đạt 60ta/ha. Sản lượng thu được 900 tấn.

- Đối với cây ngô và các cây màu khác:

+ Cây Ngô thương phẩm gieo trồng được 15,2/20 ha đạt 76% KH năng suất bình quân ước đạt 40ta/ha sản lượng thu được 60,8 tấn.

+ Cây Ngô làm thức ăn xanh gieo trồng được 9/12 ha đạt 75% KH; năng suất bình quân ước đạt 38 tấn/ha, sản lượng thu được 342 tấn đạt 63% KH.

+ Đối với các cây rau màu khác: đã gieo trồng được 45,5/48 ha (trong đó: cây lạc 6,5 ha, cây khoai lang 3,5 ha, cây bí xanh 7,5 ha, rau màu khác 28ha) .

Nhìn chung các loại cây trồng hiện sinh trưởng và phát triển tốt, đã xuất hiện một số loại bệnh gây hại nhưng đã được phát hiện và triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời đảm bảo hiệu quả.

+ Cây sắn diện tích đã trồng là 95ha. Tuy nhiên hiện nay cây sắn trên địa bàn đã bị nhiễm bệnh khảm lá sắn, diện tích bị nhiễm là 57ha; trong đó nhiễm nặng trên 70% là 15 ha. UBND xã đã triển khai rộng rãi các biện pháp về phòng trừ bệnh khảm lá sắn đến toàn thể các hộ có diện tích trồng sắn được biết để thực hiện.

+ Cây mía: Diện tích vụ 2021 – 2022 là 43,9 ha. Trong đó: diện tích mía lưu gốc 16,3ha; diện tích trồng mới 7,2 ha; trồng lại 12,9 ha; mía thu: 7,5ha.

+ Cây lâm nghiệp diện tích rừng trồng mới trong tháng là 9,5ha, diện tích hiện đang cho thu hoạch là 11,5 ha, năng xuất trung bình là 122m³/ ha. Sản lượng thu được 1403m³.

b. Về chăn nuôi:

Trong tháng UBND xã đã thường xuyên tăng cường công tác phòng ngừa , kiểm soát dịch bệnh trên đàn con nuôi như: bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò; dịch tả lợn châu phi; bệnh cúm gia cầm H5N6... Đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về dấu hiệu nhận biết về các loại dịch bệnh, chủ động phòng trừ hiệu quả. Thực hiện tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh gia súc, gia cầm.

Tổng đàn con nuôi toàn xã hiện có: trên 18.625 con. Trong đó đàn gia cầm 14.050 con; đàn trâu bò là 540 con, đàn lợn là 3.128 con, đàn chó 907. UBND xã đã hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2021.

2. Công tác địa chính, TNMT:

* *Địa chính:* Thường xuyên tham mưu cho UBND tăng cường quản lý nhà nước về đất đai.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của UBND huyện Như Thanh; UBND huyện Nông Cống; Đơn vị tư vấn các xã của huyện Nông Cống giáp danh với xã Yên Lạc để tổ chức rà soát và thống nhất, hiệp thương về địa giới hành chính theo bản đồ 364 giữa các xã có diện tích đan sen, chồng lấn.

- Kiểm tra, thẩm định và xác nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 02 trường hợp.

- Tiếp tục kiểm tra xác định cấm mốc giới hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tạo điều kiện cho các hộ gia đình xây dựng công trình phù trợ (Tường rào, cổng ngõ) theo đúng quy hoạch; về lộ trình xây dựng Nông thôn mới.

* *Công tác xây dựng cơ bản.*

- Phối hợp với BQLDA huyện; thường xuyên tổ chức giám sát cộng đồng đối với các công trình hiện đã và đang thi công trên địa bàn: cụ thể đường giao thông nối quốc lộ 45 đi tỉnh lộ 505; công trình sửa chữa nâng cấp hồ Ao Sen; công trình thủy lợi tưới mía thôn Tân Xuân; công trình sửa chữa nâng cấp an toàn hồ Khe Lau. Đảm bảo chủ động tưới tiêu hợp lý kịp thời cho sản xuất, sinh hoạt.

* *Môi trường:* Tiếp tục chỉ đạo các thôn, các cơ quan đơn vị làm tốt công tác VSMT trên các trục đường, ngõ xóm trong khu dân cư; thu gom rác thải, đốt đúng nơi quy định đảm bảo giữ vững môi trường xanh - sạch - đẹp.

3. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Trong tháng 5 có 04 hộ xây dựng nhà mới, 05 hộ cải tạo nâng cấp nhà, 17 hộ xây dựng tường rào, công trình phù trợ, cải tạo xây dựng mới.

Tổng giá trị huy động từ các nguồn xây dựng nông thôn mới trong tháng là 2275 triệu đồng. (*hai tỷ hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng*) từ nguồn nông dân đóng góp.

4. Hoạt động ngân sách:

Tổng thu ngân sách 5 năm 2021 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

Tổng thu: 1.919.444.082đ

Tổng chi: 1.425.179.910đ

Dư lũy kế: 494.264.172đ

Nhìn chung hoạt động ngân sách tại địa phương luôn đảm bảo chủ động cho hoạt động thường xuyên; có tích lũy, bổ sung các nguồn lực cho xây dựng cơ bản trên địa bàn.

II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

1. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao:

Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt là nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước như: 30/04; 01/05. Đặc biệt là tăng thời lượng tuyên truyền cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua các hình thức tiếp sóng chương trình đài phát thanh, truyền hình huyện; tăng thời lượng phát sóng thông tin trên hệ thống loa phát thanh xã. Tuyên truyền bằng hình thức trực quan cụ thể: Khẩu hiệu băng zôn, pano, apphich cỡ lớn bằng 103 khẩu hiệu, băng zôn, pano các loại; chỉ đạo các thôn ra quân làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đăng tải được 05 tin bài tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, về công tác phòng chống dịch bệnh ở đàn vật nuôi, cây trồng...

Tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép theo quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 hiệu quả; phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững.

Phối hợp với trạm y tế đã tiến hành kiểm tra VSATTP đối với 40 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn xã trong dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Chỉ đạo Trạm y tế tăng cường công tác phòng chống bệnh Covid – 19, bệnh chuyển mùa.

2. Công tác giáo dục & đào tạo:

Xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các cấp học hoàn thành chương trình năm học 2020 -2021; Tổ chức tuyển sinh vào đầu cấp, đầu lớp; cùng với đó giao

cho các trường chủ động kiểm kê tài sản; phân công lịch trực hè; trực lãnh đạo phòng chống dịch Covid – 19 hiệu quả. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng cho học sinh, phụ huynh trong việc phòng chống đuối nước trong kỳ nghỉ hè.

3. Công tác y tế - Dân số và công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19:

* **Y tế:** Luôn tổ chức thực hiện hoạt động thường xuyên. Đảm bảo đạt được yêu cầu về công tác khám chữa bệnh. Trong tháng 5 tổng số lượt người đến khám chữa bệnh: 259 lượt người; trong đó: Bệnh nhân chuyển tuyến 03 lượt người, tổ chức khám bảo hiểm y tế cho 86 trường hợp. Tham mưu cho UBND xã hướng dẫn khai báo y tế cho các trường hợp công dân đi làm ăn xa trở về địa phương và giám sát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo quy định. Trạm y tế xã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị như: sinh phẩm, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang... đảm bảo phục vụ cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

* **Dân số:** Trong tháng số trẻ sinh ra là 07 trẻ, trong đó: trẻ nam 04 trẻ; trẻ nữ 03 trẻ. Số người chết là 02 người, trong đó: nam 02 người. Ban dân số KHHGD thường xuyên tuyên truyền sâu rộng đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện hiệu quả các biện pháp tránh thai.

* **Công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19:** trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, UBND đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 xã, các tổ giám sát cộng đồng xã, thôn trong việc kiểm tra nhắc nhở việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh của nhân dân đặc biệt là việc thực hiện khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch Covid-19: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”. Hướng dẫn cho nhân dân khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid – 19 bằng mã QR Code. Làm tốt công tác theo dõi, cách ly y tế đối với công dân từ các địa phương khác trở về trong thời gian có dịch bệnh, tính đến ngày 14/05/2021 cho 123 trường hợp công dân đi làm ăn xa trở về địa phương đã thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 xã tổ chức trực Ban chỉ đạo 24/24 để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra. Do đó, công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt kết quả cao, không có trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn.

4. Công tác chính sách xã hội:

Luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè; rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ già cả neo đơn, các đối tượng chính sách khó khăn để có kế hoạch

cứu trợ các chế độ chi trả đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trong tháng 5, hội đồng trợ giúp xã hội xét cho 08 trường hợp lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt; cứu trợ đột xuất cho 01 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Ba Cồn với số tiền là: 2000.000(*hai triệu đồng*).

5. Công tác dân tộc:

Tiếp tục, tập trung chỉ đạo cho nhân dân. Đặc biệt là các hộ nghèo, hộ DTTS nghèo; thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc thuộc chương trình 135, cụ thể đó là: Duy trì, chăm sóc, phát huy hiệu quả đàn con nuôi thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo nhanh và bền vững các năm trên địa bàn xã.

6. Tư pháp hộ tịch:

Công tác tư pháp hộ tịch luôn hoàn thành công việc theo yêu cầu. Trong tháng 5 năm 2021 cụ thể như sau:

- Đăng ký khai sinh: 26 trường hợp;

Trong đó: + Đăng ký mới : 07 trường hợp

+ Đăng ký lại: 19 trường hợp

- Cấp bản sao giấy khai sinh cho 82 trường hợp.

- Đăng ký khai tử: 04 trường hợp. Trong đó:

+ Đăng ký mới 02 trường hợp.

+ Đăng ký lại 02 trường hợp.

- Đăng ký kết hôn: 03 trường hợp. Trong đó: Đăng ký mới 01 trường hợp, đăng ký lại : 2 trường hợp

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 01 trường hợp trong đó kết hôn 0. Mục đích khác 01.

Nhìn chung lĩnh vực tư pháp luôn thực hiện hiệu quả, kịp thời theo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

7. Hoạt động “1 cửa”:

Trong tháng 05 năm 2021, tổng số lượt người đến giao dịch là 108 lượt người, với tổng số kinh phí thu được là: 883.000đ. Bộ phận một cửa luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành đúng nội quy công sở; thường xuyên tham mưu kịp thời cho thường trực UBND các mục tiêu, nhiệm vụ. đồng thời xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Thực hiện tốt đề án 30 về công khai, minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, thường xuyên tham mưu cho Cấp ủy - Chính quyền - Ủy ban bầu cử xã về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử kịp thời hiệu quả.

8. Công tác tiếp dân.

Luôn thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trong tháng không có đơn thư kiến nghị của tổ chức công dân đề nghị giải quyết. Có thể khẳng định cấp ủy và cả hệ thống chính trị đã làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn đảm bảo thỏa đáng kịp thời đến với mọi người, mọi nhà.

9. Công tác chuẩn bị đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Công tác chuẩn bị đảm bảo phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng quy trình, các bước theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Tính đến ngày 14/05/2021 UBMTTQ - Ủy ban bầu cử xã Yên Lạc đã thực hiện xong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị, các ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại các đơn vị thôn hoàn thành việc trang trí, khánh tiết tại các tổ bầu cử theo quy định. Đồng thời địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan như: khẩu hiệu, băng zôn; panô cỡ lớn trên các trục đường chính; khu tập trung đông dân cư. Cùng với đó đã tổ chức cho nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường trên các trục đường chính; đường làng ngõ xóm. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm cho nhân dân nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử. Gắn với đó tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid - 19 có thể bùng phát trên địa bàn xã.

II. VỀ QUỐC PHÒNG – AN NINH:

1. Về quân sự:

Luôn duy trì ổn định quân số, xây dựng kế hoạch đảm bảo về an ninh chính trị, TTAT trên địa bàn xã. Thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra canh gác Trục SSCĐ 24/24 giờ. Xây dựng kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất theo phương châm 4 tại chỗ, cho công tác phòng chống thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đặc biệt là dịch covid – 19 có thể bùng phát xảy ra trên địa bàn xã.

2. Về an ninh:

Luôn giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Ban công an phối hợp với ban chỉ huy quân sự đã tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị - TTATXH thường xuyên trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an ninh trật tự; đặc biệt xây dựng kế hoạch bảo vệ cuộc bầu

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Phối hợp với công an huyện thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 3.183 công dân, số trường hợp còn lại do đi làm ăn xa nên chưa thể thực hiện được. Trong tháng 05, không có các vụ việc vi phạm xảy ra. Tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế; xây dựng đời sống.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5:

Phát huy kết quả đạt được trong tháng 05 năm 2021; UBND xã đề ra một số nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện trong tháng 06 cụ thể như sau:

1. Về kinh tế

- Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn lúa và các loại hoa màu vụ đông xuân 2021(với *phương châm xanh nhà hơn già đồng*) đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai có thể gây ra; thu hoạch đến đâu, vệ sinh đồng ruộng đến đó, chủ động giải phóng đất chuẩn bị tốt cho công tác gieo cấy vụ thu mùa năm 2021.

- Thường xuyên phối hợp hiệu quả với Chi nhánh thủy lợi Sông Chu, HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc làm tốt công tác quản lý nguồn nước tại các hồ đập đảm bảo chủ động phục vụ tưới tiêu cho sản xuất vụ thu mùa năm 2021.

- Tập trung chỉ đạo nhân dân, hộ có rừng thường xuyên chăm sóc bảo vệ rừng trồng mới và rừng hiện có; thu hoạch khoa học, hiệu quả. Đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng, đảm bảo phát triển kinh tế rừng, an ninh rừng trên địa bàn. Góp phần phát triển kinh tế từ rừng hiệu quả, rõ nét.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn con nuôi đặc biệt bệnh viêm da nổi cục trâu bò, dịch tả lợn châu phi, cúm gia cầm...

- Chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai, bão lũ trong mùa mưa bão.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành thu các khoản thu ngân sách năm 2021

- Phối hợp giám sát chất lượng thi công của các công trình xây dựng trên địa bàn như: Công trình nâng cấp an toàn đập Ao Sen; công trình tưới mía tại thôn Tân Xuân, Tân Tiến...

2. Về văn hóa xã hội:

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Làm cho mọi người dân hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, ngày hội của toàn dân. với phương châm nhà nước “là của dân, do dân và vì dân”. Đồng thời tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống dịch Covid-19 đặc biệt là thực hiện 5k “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

- Tăng cường công tác kiểm tra công tác chuẩn bị của ủy ban bầu cử, các tổ bầu cử để đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày chủ nhật 23/5/2021 thành công tốt đẹp.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021. Chỉ đạo các thôn, cơ quan trường học trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Chỉ đạo các trường hoàn thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyển sinh vào đầu cấp, đầu lớp ở các cấp học; tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021 theo hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo huyện gắn với việc đảm bảo phòng chống hiệu quả dịch bệnh có thể xảy ra. Đặc biệt là dịch Covid – 19.

- Trạm Y tế tham mưu làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, bệnh chuyển mùa; chủ động đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị ... phục vụ tốt cho công tác bầu cử.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh ATTP trong sản xuất và tiêu dùng. Tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, sử dụng thực phẩm an toàn trong thời tiết nắng nóng.

- Thực hiện đúng, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, đối tượng đặc biệt khó khăn. Rà soát nắm chắc tình hình đời sống nhân dân.

3. Về quốc phòng - An ninh:

* **Quốc phòng:** Duy trì ổn định quân số trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý chắc lực lượng dự bị động viên. Phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị. Đặc biệt là bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* **An ninh:** Triển khai thực hiện tốt kế hoạch của công an Huyện Như Thanh về việc tổ chức các phương án nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm có thể xảy ra. Đặc biệt là làm tốt công tác bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, quản lý chắc nhân hộ khẩu trên địa bàn đảm bảo theo đúng luật cư trú.

4. Tăng cường thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và các nội dung cơ bản về văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân kịp thời thỏa đáng.

Trên đây là những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 của UBND xã Yên Lạc./.

Nơi nhận:

- UBND Huyện (B/c);
- ĐU; HĐND xã (B/c);
- UBND xã, các thôn (T/h);
- Lưu : VP.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Chinh